

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

KCE – ย่อแล้วไม่ยุบ ก็มีลุ้นต่อ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

สัปดาห์สุดท้าย ของเดือนแห่งความรัก ตลาดก็อาจจะยังคงออกแนวขยับขึ้น ริ่งขึ้น ริ่งลง เรรวนไปมาไร้ทิศทางแน่นอน เหมือนเดิมก็ได้ เรื่องของปัจจัยกระทบ ที่ยังมีอยู่ ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป แล้วจะต้องตามตัวเลขเศรษฐกิจกันดี ๆ โดยเฉพาะตัวเลข GDP ของไทยเองนี่แหละ ไตรมาสแรกจะออกยังไง แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องตาม แบบว่าเมืองไทยก็คือเมืองไทย “การเมือง” จะสงบมากไป ก็อาจไม่ใช่เมืองไทย สีสันการเมือง ความเข้มข้นการเมือง จะมีเข้ามาในบางจังหวะ... อย่างวันศุกร์ ก็เซาตลาดได้ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วสุดท้าย ก็เหมือนว่า มันจะกลายเป็นเรื่องดี ตลาดวิ่งกลับขึ้นมาปิดบวกได้อย่างหน้าตาเฉย เหมือนดูดี... ที่เหนือเมฆใช้คำว่าเหมือนดูดี ก็มาจากปัจจัยทางเทคนิคนะ อย่างที่กล่าวไว้ใน Live ทางเฟสบุ๊ค นั่นแหละ อาจจะหวังได้สักบะระยะสั้นได้ เพราะมีสัญญาณของ Indicator แต่ก็ต้องคิดไว้ก่อนด้วยว่า เป็นการตั้งสลับโน้ชาลง ซึ่งก็เป็นชาลงใหญ่ๆ เสียด้วย ... แต่จะว่าไปแล้ว แนวโน้มระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เป็นชาลง ตั้งแต่การลงมาต่ำกว่า 1550 แล้วโน้ชนะ ... แล้วก็เคยกล่าวว่า การลงต่ำกว่า 1500 นั้น ไม่ต้องถามว่า จะหลุดหรือไม่ สิ่งที่ต้องถามว่า จะหลุดลงไปอีกสักเท่าไรมากกว่า... แล้วนี่ถ้าเกิดขึ้นมาขึ้นเหนือ 1500 ได้อีกครั้งละ ก็อาจจะต้องมีหลาย ๆ ท่านมีหน้ ๆ งง ๆ จะเอาอย่างไรกันแน่เนี่ยตลาดหุ้นไทย... อันนี้ เหนือเมฆก็ได้แนะนำไปในการ Live แล้วนะครับว่า มีวิธีดูวิธีตรวจสอบสุขภาพหุ้นในแต่ละตัวแล้ว และรวมไปถึง ตรวจสอบตลาด หรือ SET Index ด้วย... เมื่อรู้สุขภาพหุ้น สุขภาพตลาดแล้ว การจะวางแผนอะไรยังไง มันก็จะง่ายขึ้น

ดูตามเกม...

มีหุ้นหลาย ๆ ตัวในระยะนี้ ที่ขึ้นมาสวย ๆ แล้วย่อตัวในสัญญาณที่ดูดี ๆ เลย เรียกว่า การย่อ ไม่ได้ย่อแล้วจะเลิก หรือ ย่อแล้วไม่ยุบ... เกมหุ้นแบบนี้ อาจจะรอซัด ๆ แล้วตามนั้นก็ได้นะ

แนวรับ : ... 24.8-24.7 ก็น่าสนใจ ยืน 26.0 ได้ ก็ยังน่าตามน้ำ

เป้าหมาย : ... รอบสั้น ยังมอง 30.0-32.0 ได้ (หรืออาจถึง 34.0)

Price Chart...(KCE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KCE... มองดูรูปแบบการแกว่งตัวของระยะสั้นแล้วนั้น เราอาจจะหวังการเป็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวกตามมาได้ แต่นั่นก็จะต้องยืนระดับ 25.25 ได้อย่างมั่นคงก่อน จึงจะซัด แล้วยิ่งถ้าผ่านไปยืนระดับ 26.0 ได้ด้วยแล้วนั้น ก็ยิ่งเป็นเรื่องดีโอกาสขึ้นแรง ๆ ต่อเลยนั้น มีความเป็นไปได้สูง... และจากรูปแบบสัญญาณของกลุ่ม MA. นั้น ก็อาจจะมองการขึ้นรอบยาว ๆ เลยก็ว่าได้ อาจจะไม่ใช่การขึ้นไปแค่ระดับ 30-32 หรือ 34 แต่อย่างใด... ระยะกลาง ๆ นั้น อาจจะไปได้ไกลมากกว่าระดับที่กล่าวมา... แต่ระหว่างนั้น อาจจะต้องมีพักตัวในการขึ้นบ้าง ก็เป็นเรื่องปกติ ดังนั้น หากถึงแนวด้านต่าง ๆ จะมีย่อ แต่ไม่ถึงขั้นยุบ ก็จะมีลุ้น